

## Huyện Bá Thước: Phát huy tiềm năng lợi thế, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân

21:42 12/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Bám sát các văn bản chỉ, lãnh đạo của các cấp, các ngành, triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa, giao đoạn 2021-2025, với tinh đoàn kết huyện Bá Thước đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm trên địa bàn; kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước đạt 905,3 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ; đón được 139.677 lượt khách trong nước và quốc tế, doanh thu ước đạt trên 209 tỷ đồng; doanh thu vận tải trong ước đạt 69,48 tỷ đồng tăng 4,2% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện: 75.291,0 triệu đồng vượt 41,3% so với dự toán tỉnh giao và đạt 73,8% so với dự toán huyện giao.**



*Ngành dệt thổ cẩm ở thôn Lặn, xã Lũng Niêm mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân*

Cụ thể, về nông nghiệp tổng diện tích gieo trồng được 10.285,2ha đạt 69,3% KH (kế hoạch) năm; tổng sản lượng lương thực ước đạt 19.641 tấn đạt 56,1% KH năm, năng suất các cây trồng chính

đều tăng so với năm trước. Thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm các loại cây trồng với tổng diện tích là 2.642,2 ha. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, 6 tháng đầu năm đã tích tụ được 125,5 ha, đạt 41,8% KH năm, diện tích ứng dụng theo hướng công nghệ cao là 10,5 ha. Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp bền vững của huyện Bá Thước đến năm 2030 định hướng đến năm 2045.

Công nghiệp đạt được nhiều kết quả quan trọng, các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn chủ yếu gồm đá, cát, sỏi, gạch không nung, cửa sắt, giường tủ, bàn ghế các loại và nhiều sản phẩm khác. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện như: Dự án nhà máy Giấy Bá Thước, dự án nhà máy sản xuất ván tre OSBstaBoo,...với mục đích tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, giúp người dân ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước đạt 905,3 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu (từ xuất khẩu lao động) ước được 1,03 triệu USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.



## *Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch tại Khu du lịch Pù Luông*

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển du lịch, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hình ảnh du lịch Pù Luông được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến thông qua tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng mạng xã hội. Đến nay, trên địa bàn huyện Bá Thước có tổng số 114 cơ sở lưu trú (trong đó: số cơ sở lưu trú dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Pù Luông, tập trung chủ yếu ở các xã Thành Lâm, Thành Sơn, Cổ Lũng là: 92 cơ sở, với 125 nhà sàn, 202 bungalow, 304 buồng, phòng, 1.012 giường; công suất đón khoảng trên 3.900 lượt khách/ngày/đêm, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 400 lao động địa phương). 06 tháng đầu năm đã đón được 139.677 lượt khách đến tham quan và nghỉ lại tại khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện (trong đó: Khách nước ngoài 34.750 lượt; khách trong nước 104.927 lượt); doanh thu ước đạt trên 209 tỷ đồng.

Doanh thu vận tải trong 6 tháng ước đạt 69,48 tỷ đồng tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước; Trong đó: Khối lượng hàng hoá vận chuyển được 752 nghìn tấn tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước, vận chuyển hành khách được 198 nghìn lượt người tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến hết tháng 6 đạt 1.878,0 tỷ đồng tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đạt 2.136,8 tỷ đồng tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tổng huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 915 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 67,8% so với kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 06 tháng đầu năm ước thực hiện: 75.291,0 triệu đồng vượt 41,3% so với dự toán tỉnh giao và đạt 73,8% so với dự toán huyện giao đầu năm.

Với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo tiếp tục được huyện Bá Thước quan tâm đầu tư: Các hoạt động thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn. Tổ chức thành công lễ hội Mường Khô và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động giới thiệu, quảng bá dịch vụ, sản phẩm du lịch huyện, thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân; thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong các hoạt động thể dục thể thao và nhiều hoạt động khác.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện Bá Thước đã chỉ đạo các nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, hoàn thành chương trình năm học 2023-2024. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét cho chủ trương thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến

năm 2030. Tổ chức thành công giao lưu các câu lạc bộ học sinh bậc tiểu học với 714 lượt học sinh tham gia; giao lưu học sinh giỏi lớp 6,7,8 cấp huyện tại 02 hội đồng THCS Điền Lư, THCS thị trấn với 877 lượt học sinh của 25/25 trường có bậc học THCS tham gia. Chuẩn bị phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024. Tiếp tục chỉ đạo các trường xây dựng trường chuẩn quốc gia, chủ động hoàn chỉnh các nội dung theo kế hoạch. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 41/73 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 56,2%.

Về y tế, huyện Bá Thước quan tâm chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đội ngũ y bác sỹ, thuốc men bảo đảm sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân và phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Chủ động nắm bắt tình hình, không lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh... Chỉ đạo công tác xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế theo Quyết định 1300/QĐ-BYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân tham gia Bảo hiểm y tế, 6 tháng đầu năm tỷ lệ người dân tham gia BHYT ước đạt 87,2%.



## *Hỗ trợ người dân làm đường xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch trên địa bàn*

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, bình quân tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn đạt được 10,5 tiêu chí tăng 0,4 tiêu chí so với năm 2023; bình quân tiêu chí xã NTM nâng cao đạt 5,4 tiêu chí tăng 0,4 tiêu chí so với năm 2023. 06 tháng đầu năm, UBND huyện Bá Thước tập trung chỉ đạo các xã điểm (Ái Thượng, Ban Công, Điền Lư), các thôn phấn đấu đạt chuẩn NTM quyết tâm hoàn thiện các nội dung tiêu chí và hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định công nhận xã, thôn đạt chuẩn NTM trong năm 2024; hướng dẫn các chủ thể xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn OCOP.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm như đã nêu trên huyện Bá Thước tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong những tháng cuối năm. Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương; xây dựng nông thôn mới; phát triển doanh nghiệp, dịch vụ thương mại, phát triển du lịch và các lĩnh vực có thế mạnh khác tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

**Lê Thanh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/huyen-ba-thuoc%C2%A0-phat-huy-tiem-nang-loi-the-tao-viec-lam-nang-cao-thu-nhap-cho-nguoi-dan>